



Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ký kết phối hợp vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản cho nông, ngư dân.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÁNH HÒA:

SAN SẺ YÊU THƯƠNG VỚI NÔNG, NGƯ DÂN

XUÂN HẬU

DỊCH BỆNH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN VIỆC TIÊU THỤ NÔNG, THỦY SẢN CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. ĐỂ GÓP SỨC CÙNG SAN SẺ VỚI NHỮNG VẮT VÀ CỦA NÔNG DÂN, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐÃ PHỐI HỢP VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG, THỦY SẢN GIÚP NÔNG, NGƯ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN.

Mỗi cán bộ, CCVC, NLD mua ủng hộ ít nhất 50.000 đồng nông, thủy sản

Để giúp nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đứng ra làm đầu mối kết nối với các ban ngành trên địa

bàn tỉnh vận động đoàn viên công đoàn mua nông sản hỗ trợ nông dân. Theo đó, các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản đến kỳ thu hoạch của nông dân chưa tìm được đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung tổ chức thu mua tiêu thụ nông sản, thủy sản trong tỉnh giúp nông dân; đồng thời, kết nối với các địa phương tình bạn hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Bước đầu để phong trào có được sự lan tỏa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tạo lập các kênh tiêu thụ. Theo đó, các cán



Các công đoàn cơ sở ủng hộ chương trình tiêu thụ nông, thủy sản do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.

bộ công đoàn cơ sở tích cực vận động đoàn viên, người lao động đến các điểm cung ứng tại siêu thị, bách hóa xanh, các điểm bán hàng với mô hình đưa chợ ra phố để mua nông sản, thủy sản.

Bên cạnh đó, với các bếp ăn cơ sở cho công nhân, lao động, các cấp công đoàn vận động chủ doanh nghiệp mua nông sản, thủy sản để vừa đảm bảo thực phẩm chất lượng, vừa góp tấm lòng nhỏ hỗ trợ nông dân.

18 Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành trong tỉnh phối hợp với phòng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các địa phương thành lập các Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông, thủy sản cho nông dân. Các Tổ này sẽ có vai trò tiếp nhận đăng ký mua nông sản, thủy sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thu mua và vận chuyển tiêu thụ kịp thời.

Các cấp công đoàn phấn đấu vận động bình quân mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký mua ủng hộ ít nhất 50.000 đồng/người để tiêu thụ nông sản, thủy sản.

Giúp nông dân tiếp tục duy trì sản xuất

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hệ thống phân phối tiêu thụ nông sản trên địa bàn gặp khó khăn, nhiều sản phẩm nông, thủy sản đang vào mùa vụ thu hoạch cần phải giải cứu gấp. Trong đó, mía tím Khánh Sơn khoảng 9.000 tấn, ốc hương Vạn Ninh khoảng 200 tấn, các loại cá bóp, cá chim, cá mú khoảng 400 tấn.

"Với mong muốn san sẻ yêu thương, hỗ trợ nông dân tiêu thụ các sản phẩm nông, thủy sản của địa phương, các cấp công đoàn của tỉnh đã tích cực tham gia vào vai trò là cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản. Từ đó, ý nghĩa nhân văn của chương trình đã ngày càng lan rộng đến đoàn viên, người lao động trong địa bàn tỉnh", bà Hằng chia sẻ.

Không chỉ tại địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh còn kêu gọi công nhân, viên chức, lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản cho nông dân Khánh Hòa.

Với sự phối hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, hoạt động tiêu thụ nông sản cho nông dân không chỉ mang tính chất lẻ tẻ mà đã được lan tỏa mạnh mẽ tạo thành phong trào đầy tính nhân văn; giúp người nông dân tỉnh tiêu thụ được nông, thủy sản đúng lúc, kịp thời với giá cả chấp nhận được. Qua đó, thắt chặt thêm khối đoàn kết công - nông trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, tạo điều kiện để người nông dân tiếp tục duy trì sản xuất. □